

TISCO – อาจต้องใช้เวลาสั้นหน่อย

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... ถ้าบอกว่าเวลานี้ หุ่นดี ๆ หุ่นพื้นฐาน หุ่นใหญ่ ๆ ในสายตากองทุนและต่างชาติ

ได้มีการลงมาของราคาค่อนข้างจะมาก หรือ เรียกว่า ลงมามากจนเหมือนกับว่า บริษัทหรือกิจการนั้นๆ จะเจ๊งกันเลยทีเดียวหรืออย่างไรเนี่ย... แล้วต่อให้เวลานี้อีกเช่นกัน ถ้าจะมานำเสนอให้ซื้อหุ้นเหล่านั้นเก็บ หรือลงทุนแบบระยะกลางๆ ขึ้นไป หรือระยะยาวนั้น เชื่อเลยว่า มากกว่าครึ่ง หรือ บางทีอาจจะ 80%-90% ก็เป็นไปได้ ไม่กล้าซื้อ หรือยังไม่กล้าซื้อ หรือดีไม่ตี ที่มีอยู่ ก็จ้องจะขายทิ้งเสียมากกว่า หากราคาเด็งกลับขึ้นมาให้ขาย... แบบว่า จะเริ่มถอดใจ เริ่มจะหมดใจ หมดหวังกับอนาคตของตลาดและหุ้นในวันหน้า ยิ่งถ้างานท่านคิดไปถึงแนวโน้มทางเศรษฐกิจด้วยแล้วนั้น ไม่ว่าจะปีสองปี ยังมองอะไรไม่ชัดเจน หรือจะว่าไปแล้วนั้น แทบจะไม่อยากเชื่อใครๆ ที่ออกมากล่าวอะไรในตอนนั้นทั้งนั้น... ไม่ว่าจะนักวิเคราะห์ บอกว่าหุ้นนั้นหุ้นนี้ ดีแค่ไหน หรือสำนักด้านเศรษฐกิจออกมาบอกว่า มันแค่ระยะสั้น ถ้ามองยาวๆ เรามีโอกาสจะฟื้นขึ้นมาได้ ก็ดูแว่วว่า ท่านก็ไม่อาจจะเชื่อได้มากนัก หรือยิ่งถ้าอยู่ฝั่งตรงข้ามรัฐบาลด้วยแล้ว แทบจะไม่เชื่อมือเสียด้วยเลยก็เป็นได้ แต่เอาเถอะครับ เหนือเมฆก็ไม่ได้เข้าฝ่ายไหน ไม่ได้เข้าข้างใคร หรือก็ไม่ได้อยากจะเชื่อเสียใครมากไปนัก เพียงแต่อยากบอกท่านว่า อย่าลืมนะครับ แม้ว่าประวัติศาสตร์ของการเกิดวิกฤต มันมีเรื่องที่ไม่เหมือนกัน หรือสาเหตุมันคนละเรื่องกันก็จริง... แต่ยังไงเสีย ทุกอย่างมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมได้ทุกครั้งไม่ใช่หรือไร และก็จริงอยู่ว่า ระดับต่ำสุดตรงไหน ไม่อาจจะรู้ได้... แต่ตลาดหุ้น ก็รู้ๆ อยู่แล้ว เรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนละ

ดูตามเกม... ต่อให้เกมของวิกฤตคราวนี้ จะยังไม่จบ จะยังมีหนักกว่านี้ หรือราคาหุ้น หรือ

แนวโน้มตลาดอาจจะยังมีลมม็อกกระลอกก็ตาม ... แต่ราคาในตลาดตอนนี้ ก็ถือว่า เป็นความเสี่ยงที่ต่ำส่วนใจ

แนวรับ : ... 68.5-67.0 สำหรับคนชอบเก็งกำไร หรือเล่นรอบ

เป้าหมาย : ... 75.0-76.0 และ อาจหวังรอบได้ถึง 80.0-82.0

Price Chart...(TISCO)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น TISCO... เรื่องของสัญญาณทางเทคนิค และแนวโน้มต่างๆ จริงๆ เหนือเมฆอาจจะไม่ต้องเอ่ย หรือกล่าวถึงทฤษฎีอะไรมากไป... แค่เอาภาพมาดูก็น่าเห็นเรื่องมือต่างๆ หรือบางที เหนือเมฆจะดีเส้นลากเส้นแนวโน้มอะไรต่างๆ นานา ก็ตาม หวังว่าท่านคงเข้าใจกันหมดแล้วแหละครับ อย่างภาพนี้ บอกว่าใช้เส้น MA25days เราจะต้องรู้แล้วว่า ระยะสั้น ราคาห่างจากเส้น MA25days มากไปไหม แล้วต้องเป็นอย่างไรต่อ ซึ่งก็เอา Indicator มาใช้ดูสักตัว ก็พอจะคาดการณ์ได้ว่า ถ้าราคาไม่ต่ำกว่าจริงไหน (ตีไว้ให้ดูแล้ว) โอกาสต่อไปจะเป็นอย่างไร... นี่ยิ่งถ้าขึ้นไปยืน 70.0 ได้อย่างมั่นคง เรียกว่า สัญญาณของการเก็งกำไร เปิดให้ท่านเล่นนะ